



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ของโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรุงเทพมหานคร ได้มีโครงการ จ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกภายในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ของโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บ้านพิบูล (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๘๔๑.๗๗ บาท (ห้าหมื่นแปด
ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางชุตินา พงษ์พัฒน์)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจักรวรรดิ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


Thai Government Procurement

เงื่อนไขค้นหาประกาศ

*ประเภทประกาศ	ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา	
กระทรวง	<ตัวเลือกกระทรวง>	
หน่วยงาน		
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	
*วิธีการจัดหา	เฉพาะเจาะจง	
ประเภทการจัดหา	จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ	
ประเภทโครงการ	<ตัวเลือกประเภทโครงการ>	
เลขที่โครงการ	67029555351	
ชื่อโครงการ		
วันที่	ถึงวันที่	
จำนวนเงินงบประมาณตั้งแต่	จนถึง	
สถานะโครงการ	<ตัวเลือกสถานะโครงการ>	

ค้นหา ล้างตัวเลือก

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล
 : ระบบจะแสดงข้อมูลประกาศนับจากวันปัจจุบัน ย้อนหลัง 1 เดือน หากต้องการดูย้อนหลังเกิน 1 เดือน ให้ระบุวันที่ที่ต้องการ
 : ผู้สนใจสามารถดูประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โดยกำหนดเงื่อนไขประเภทประกาศเป็น "ประกาศราคากลาง" หรือดูได้ที่ประกาศที่เกี่ยวข้อง
 : กรณีต้องการข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างเก่า (ตั้งแต่ ม.ค. 2547 - มี.ค. 2553) ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง

ลำดับ	หน่วยงาน	เรื่อง	วันที่ประกาศ	งบประมาณโครงการ(บาท)	สถานะโครงการ	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1	กรุงเทพมหานคร	จ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ของโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ประจำบึงประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 67029555351)	29/02/2567	50,841.77	ระหว่างดำเนินการ	
ลำดับที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ				ย้อนกลับ	<u>1</u>	ถัดไป